



ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา สวนริมทะเลอุมิโนะคาคาบิ ชิไซด์ พาร์ค 5D3N 5 วัน 3 คืน

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810

Day 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น - ฮิโรชิมา ล่องเรือสู่เกาะมียาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกฮิสุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโดะ - แชน่อนเซ็น

08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิมา เพื่อ ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมียาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมียาจิมะจะมีการเลี้ยงกวางแบบปล่อยซึ่งท่านจะเห็นฝูงกวางน่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าฮิสุชิมะ

ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น)

ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้ยินสมญานามศาลเจ้านี้แล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าฮิสุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เดินเล่น แวะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่...

ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโดะ ตัวถนนเส้นนี้จะมีความยาว 350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย





ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
และเมื่อมาถึงเกาะมียาจิจะต้องห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า
ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็ของเกาะแห่งนี้เอง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แห่ออนเซ็น
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที
ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พัก Route Inn Tokuyama หรือเทียบเท่า

Day 3 สวนริมทะเลอุมิโนะนาคามิจิ ซีไซด์ พาร์ค – ซุปป์ิงดิวตี้ฟรี- เมืองเก่าฮากาตะ วัดโทโซจิ
อิชิรันรางเม็งข้อสอบ ศูนย์การค้าคาแนลซิตี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนริมทะเลอุมิโนะนาคามิจิ ซีไซด์ พาร์ค ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองฟูกุโอกะ
เป็นสวนพักผ่อนที่กว้างขวางซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ตามฤดูกาล
มีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละฤดูกาล โดยในช่วงเดือนก.ย. - พ.ย. จะเป็นช่วงของเทศกาลคอสเพลส
(ฤดูใบไม้ร่วง)

นำท่าน ซุปป์ิงดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2
ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ เมืองเก่าฮากาตะ เป็นย่านอนุรักษ์บ้านเรือนทรงโบราณ และได้รับเลือกจากนิตยสาร Monocle





ของประเทศอังกฤษ ให้เป็นอันดับที่ 14 ของการจัดอันดับ 25 เมืองที่อยู่อาศัยง่ายที่สุดของโลก

ชม วัดโทโชจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า นานากาคุซัน นับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะที่โดดเด่นมากอีกวัดหนึ่ง ทั้งการที่เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชูและยังเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งวัดนี้นั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันโดยพระเจ้าซุสึตงซุสึของยุคนั้นนามว่า โคโบไดชิ สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ อีกประการก็คือมีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตรและหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หรือที่หลายๆ คนจะรู้จักกันในชื่อ ฟูกุโอกะ ไดบุสึ หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ

อิชิรันราเม็งข้อสอบ มาถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าไม่ได้ทานราเม็งอันเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนจะขาดอะไรไปอย่างเหมือนกัน ร้านนี้มีชื่อว่าร้าน “อิชิรัน(Ichiran)” ราเม็งข้อสอบที่มีอยู่หลายสาขาทั่วญี่ปุ่น ถ้าวัดจากทางญี่ปุ่นแล้วนั้น

อิชิรันนั้นคือร้านราเม็งแถวหน้าของประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติอย่างมาก โดยเฉพาะสูตรการเคี้ยวน้ำซุสำหรับราเม็ง และเส้นราเม็งยังเหนียวนุ่มมากอีกด้วย กล่าวกันว่ารสชาติความอร่อยนี้ถูกส่งตรงและถ่ายทอดจากต้นตระกูลของร้านที่ถ่ายทอดเคล็ดลับการปรุงราเม็งจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ร้านนั้นเปิดมานานตั้งแต่ยุค 60 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ศูนย์การค้าคาแนลซิตี นับเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำภายในตัวเมืองฟูกุโอกะด้านในนั้นมีการชูดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้อีกด้วย ทางด้านร้านค้าก็มีให้เลือกละลานตาจริงๆ เพราะมีมากกว่า 250 ร้าน มีทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ไปจนถึงร้านที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ถ้าหิวๆ

ก็มีร้านอาหารทั้งแบบญี่ปุ่นและนานาชาติให้เลือกกันแบบที่ชอบ ที่น่าจะถูกใจสาวกรราเม็งกับบริเวณชั้น 5 ที่มีชื่อเรียกว่า “ราเม็ง สเตเดียม” ที่มีราเมนต่างๆ

จากทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นมารวมตัวให้ชิมกันแบบไม่ต้องไปหาที่อื่นให้ลำบาก รวมทั้งยังมีราเม็งสไตล์ฟูกุโอกะแท้ๆ ที่เรียกว่า “ฮากาเตะราเมน”

คำ แนะนำอาหาร ย่านช้อปปิ้ง

พัก Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า

Day 4 ศาลเจ้าดาไซฟู สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟู - กันดั้มฟูกุโอกะ ห้างลาลาพอร์ต - ชายหาดอิโตะชิมะ





หिनคู่รักเมโทอิสระ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - ซ้อปปี้งย่านเทนจิ สตรีทฟู้ดฮากาตะ

เข้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจำเมืองฟุกุโอกะ
ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮอัน
ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมามีตั้งแต่แรกนั้นคือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิชิซานะ นักวิชาการ
นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮอัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา

ต่อมาเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังกูที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา
โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย
อีกทั้งยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามที่สุดประจำเมือง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่น
ทุกวันและยังเป็นพื้นที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลสำคัญๆที่สืบทอดกันมายาวนาน

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นด้านการออกแบบ ใช้ไม้ท่อนกว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน
โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติ

นำท่านสู่ กันดั้มฟุกุโอกะ ห้างลาลาพอร์ต
กันดั้มขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park
LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ff □ Nu Gundam (นิวกันดั้ม) ของอามุโร่ เรย์
จากอนิเมะโมบิลสูทกันดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 80
ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมาและขยับแขนขยับขาได้
ประกอบกับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park
แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบสำหรับสาวกกันดั้มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายกันพล่า
ที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเรื่องกันดั้ม พื้นที่สำหรับนั่งต่อกันพล่า
และพื้นที่สำหรับจัดงานอีเวนท์หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็นต้น

เที่ยง อีสิระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้างลาลาพอร์ต





ชายหาดอิโตะชิมะ อยู่ท่ามกลางแสงแดดสดใส
หาดทรายงามและพสกพล่านไปด้วยคนเล่นเซิร์ฟพร้อมจุดป็นเขาสุดตระการตา
โดยอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เป็นแหล่งรวมสุดยอดคาเฟ่ริมหาดมากมาย
มีร้านขายอุปกรณ์เล่นเซิร์ฟสองสามร้านที่คุณสามารถเช่ากระดานเซิร์ฟ บอร์ดโต้บอร์ด
และสแตนดาร์ดแพดเดิลบอร์ด และยังเป็นที่ตั้งของ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่รักเมโทอิวะ
ซึ่งเป็นหินสองก้อนที่เชื่อมกันด้วยเชือก ผู้คนนิยมแวะมาถ่ายภาพจุดนี้

เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989
ภายนอกหอคอยที่ปูด้วยกระจกกว่า 8000 บาน ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100
จุดชมวิวยามค่ำคั่นที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย มีการประดับไฟยามค่ำคั่น
ฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงาม

อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน อีกแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ย่านเทนจินถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ
มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง
จึงทำให้ย่านเทนจินเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆและออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นคำภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย
เฟิงหรือซุ้มขายอาหาร บางร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม
บางร้านอาจนำฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด็ง ราเมน ยากิโซบะ เกียวซ่า
 ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3
โดยย่านที่มียะไตเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นคือบริเวณนาทาสึ (Nakasu) เขตฮากาตะ

ค้ำ แนะนำอาหาร ณ สตรีทฟู้ดฮากาตะ
พัก Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า

Day 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ





เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูโกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

09.10 น. เห็นฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet โดยเที่ยวบิน VZ 811

12.50 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เดินทางโดย Thai Vietjet Air (VZ)

ช่วงเวลาเดินทาง	ราคา
25 - 29 ต.ค. 65	26977

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.45น. – 08.10น.
 ขากลับ VZ 811 FUK - BKK เวลา 09.10น. – 12.50น.
 สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 KG. ถู้อื่นเครื่อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน)

หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มกรุณาแจ้งในวันจอง 1,199 บ. / 15 kg. / เทียว
 ต้องการระบุที่นั่ง ราคา
 Premium Seat (3-8) 699 บ. / เทียว
 Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เทียว
 Front Seat (11-22) 399 บ. / เทียว
 Front Seat (11-22) 249 บ. / เทียว
 ต้องการสั่งจองอาหารล่วงหน้า ราคา
 ข้าวไก่เทอริยากิ + น้ำ





ข้าวไก่เทอริยากิ + น้ำ

ข้าวผัดผัก + น้ำ

ไก่ + มันบด + น้ำ

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น้ำ

219 บ. / เที่ยว

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม
ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพอากาศ การจราจร ณ
วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก
- หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกตัวภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ
เวลาบิน

